

ส่วนนำ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 เป็นต้นมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากรายการหมวดเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน ให้ศูนย์ศิเรก ชัยนาม (ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ (ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์) จัดทำโครงการ “ทุนอุดหนุนการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์ ได้มีทุนสนับสนุนทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาหรือประเด็นที่ตนสนใจ ซึ่งลักษณะของทุนอุดหนุนการวิจัย อาจเป็นลักษณะของการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้ การวิเคราะห์สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบประเด็นหรือข้อมูลทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ และควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการ และการวิจัยทั้งในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย และ/หรือเป็นการประยุกต์เนื้อหาทางทฤษฎี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษารวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในแวดวงวิชาการสังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศิเรก ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) ในด้านการให้บริการทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศูนย์ศิเรก ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) จึงได้จัดทำคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากรายการหมวดเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน งบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ รวมทั้งได้รวบรวมแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว ได้ทราบถึงขั้นตอนและมีแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ศูนย์ศิเรก ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ

หน้า

ส่วนนำ

สารบัญ

♣ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงาน (งบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์)	1
♣ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของศูนย์ศิเรก ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2
♣ แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย	8
♣ แบบเสนอชื่อผู้ประเมินข้อเสนอโครงการ/ผลงานวิจัย	13
♣ แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย	14
♣ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	17
♣ แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย	20
♣ แบบการขออนุมัติขยายเวลาการทำวิจัย	21
♣ แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย	22
♣ แบบการขอยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย	25